



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง
เรื่อง นโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

ตามที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การบริหารจัดการและการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ทั้ง ๖ ด้าน

นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง จึงขอมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ดังนี้

ด้านความโปร่งใส

๑. การจัดซื้อจัดจ้างต้องทำให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และมีการเผยแพร่ในหลาย ๆ ช่องทางเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

๒. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทุกฝ่ายต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้

๓. ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และผู้รับผิดชอบดำเนินการและติดตามผลอย่างต่อเนื่องด้วย

ด้านความพร้อมรับผิด

ขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นทำงาน ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และหากเกิดข้อผิดพลาดทุกคนรวมทั้งตัวนายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงเองก็ต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายที่มาจากการปฏิบัติงาน

ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาทำงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง คุณสมบัติข้อแรกที่ต้องมีคือความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องยึดถือ สิ่งใดที่เข้าข่ายว่าเป็นการทำทุจริตก็หลีกเลี่ยง อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องและไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์รับสินบน

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือหน่วยงานที่สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละเอียดและเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน

ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ทุกคนต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษควรเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งทุกฝ่ายมีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานกันอยู่แล้ว เพียงแต่บางงานอาจมีระยะเวลาค่อนข้างนานก็ต้องอธิบายให้ผู้รับบริการทราบถึงขั้นตอนการทำงานของเราด้วย

ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

การสื่อสารภายในหน่วยงานที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร เป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน เพราะนโยบายการบริหารงานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย จะต้องทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกเป็นไปอย่างคล่องตัว เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดความร่วมมือและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จด้วยดี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงได้นำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ



(นายชวณิต จันทรสุรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง